



ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไปแล้วนั้น

เนื่องจากข้อความในประกาศรับสมัคร “ข้อ ๗. เกณฑ์การตัดสิน” กำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้
โดยรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ที่ใช้เกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สำนักงาน ก.พ. จึงแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัคร ดังนี้

จากเดิม

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป

แก้ไขเป็น

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคของหลักสูตร
การสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖๐ และได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (ภาค ค.)**

ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประจักษ์ บุญยัง)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน